



CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3
TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI

BÀI DỰ THI
“VẼ ĐẸP PHỤ NỮ EVN”

Tác giả : Lê Thị Kim Hoa
Tác phẩm : Vẽ đẹp từ Tâm
Đơn vị : Truyền tải điện Gia Lai – Công ty Truyền tải điện 3
Địa chỉ : 106 Lê Lợi, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0914 171 271

VỀ ĐẸP TỪ TÂM



“Từ cách ứng xử, cách làm việc và những nghĩa cử đẹp trải đều trước mắt bao năm qua, tôi cảm nhận được nét đẹp giản dị, chân thành từ chị. Đối với chị, thì đó là những điều đơn giản, thường nhật, nhưng những điều đơn giản ấy đã gieo vào tâm hồn tôi những cảm xúc thật ngọt ngào...”

Tôi vẫn nhớ như in ngày bắt đầu nhận công tác tại Trạm biến áp 500kV Pleiku, thuộc Công ty Truyền tải điện 3 là ngày 01/6/2005. Niềm hạnh phúc, sự hân hoan pha lẫn một chút ngỡ ngàng, lo lắng của ngày đầu tiên đi làm khiến tôi giống như người ở trong đám sương mù mỏng đang háo hức bước ra vùng ánh sáng rực rỡ phía trước.

Là ngành có tỷ lệ nữ CBCNV không cao nên tôi cũng lo lắng, không biết có chị em nào cùng bầu bạn với mình không, mọi người có thân thiện hay không?... Vậy mà khi bước chân vào Trạm, không khí ở đây khác xa với những gì tôi tưởng tượng trong đầu. Sau khi được Trưởng Trạm giới thiệu, mọi người mỉm cười và vui vẻ kéo tôi hòa mình không khí rộn ràng, không gian tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, ai cũng hân hoan, tíu tít, tất bật. Tôi chợt nhớ, thì ra hôm nay là ngày Tết thiếu nhi nên mọi người đang chuẩn bị tổ chức Tết thiếu nhi và phát quà, phần thưởng khen tặng các cháu con CBCNV đơn vị đạt được thành tích cao trong học tập năm học vừa qua. Đấy, ngày đầu tiên đi làm của Tôi là như thế đấy.

Năm ấy, ngoài tôi Trạm còn một chị đã đi làm trước đó. Tuy nhiên hôm nay, ngoài CBCNV còn có vợ, con của các anh cũng tham gia buổi lễ này. Nhưng thật kỳ lạ, giữa nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay ai là nhân viên nữ của trạm. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chị cứ thoăn thoắt làm bao nhiêu việc một cách nhanh nhẹn, gọn gàng: chỉnh sửa bàn ghế cho ngay ngắn này, kiểm tra các phần quà tặng của các cháu đúng theo danh sách này, sắp xếp bánh kẹo, hoa quả này... Loay hoay như con thoi mà khuôn mặt chị vẫn rạng ngời, thăm hỏi từng phụ huynh, từng em bé một. Bụng bảo dạ, tôi nghĩ thầm “Ồn ào, đông đúc như thế này, các em nhỏ thì như những hạt cườm lấp lánh đủ màu sắc, lanh canh nhảy nhót, reo reo hò hò khắp nơi mà khuôn mặt vẫn rạng ngời, tươi cười, làm gì cũng đâu ra đấy. Tài thật đấy.”

Ấn tượng ban đầu của tôi đối với chị là một người phụ nữ tháo vát, sắp xếp và làm việc một cách tỉ mỉ, chu toàn và đặc biệt là một người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm, chăm sóc mọi người. Đã trải qua bao nhiêu năm làm việc chung với chị, ấn tượng ban đầu của tôi không những không nhạt phai đi mà trái lại càng in đậm rõ nét hơn. Chị ấy chính là Ngô Thị Tân – nhân viên văn thư, hiện đang công tác tại Truyền tải điện Gia Lai, Công ty Truyền tải điện 3 đây các anh chị ạ.

Bắt đầu làm việc vào năm 2005, tôi không được tận mắt chứng kiến những công sức, những đóng góp của các anh chị vào những năm đầu tiên đưa trạm vào vận hành. Nhưng tôi đã được hòa mình vào không khí làm việc rộn ràng, gấp rút nhưng không kém phần nghiêm túc khi đơn vị thi công những công trình đáng ghi nhớ như công trình lắp đặt tụ bù dọc ĐZ 500kV Pleiku - Đà Nẵng mạch 2 vào năm 2006; công trình nâng công suất TBA 500kV Pleiku vào năm 2009 và nhiều công trình lớn nhỏ khác.

Khi các anh em trực tiếp sản xuất đang dồn hết tâm huyết, trí lực vào những công việc bề bộn, cố gắng thi công các công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng thì chị Tân lại âm thầm đóng góp công sức của mình theo một cách khác, như một mạch nước ngầm lan tỏa khắp nơi.

Ngày ấy chợ búa xa xôi, nhưng chị chẳng quản ngại gì, cứ cộc cạch đi mua từng quả chanh, từng cân đường, tự tay nấu nước sôi để nguội để làm từng viên đá mát lạnh. Dưới cái nắng như đổ lửa, giữa cái nóng hắt lên từ nền xi măng lỏi đi nội bộ trong trạm, chị vẫn xách từng xô nước đá chanh len lỏi đến từng nhóm làm việc, đi quanh hết cả khu vực trạm rộng hơn 10 hec ta.

Rồi nhớ những đêm các anh em tăng cường thi công hoặc xử lý sự cố, sương đêm lạnh lẽo của núi trời Tây Nguyên cũng tan biến giữa nồi cháo gà thơm lừng, ổ bánh mì giòn tan kẹp hành hoa chả lụa, ly trà nóng Thái Nguyên chị đưa đến tận tay. Hình ảnh các anh quần áo không còn trắng thơm, còn vương mùi mồ hôi bụi bặm hào hứng đón lấy, nói cười vui vẻ. Còn chị thì tươi cười luôn tay đơm đơm múc múc. Bức tranh đầy thật cảm động biết bao!

Rồi quay về công việc chính của mình, chị giao công văn, photo tài liệu, phát lương, dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc của đơn vị... bao nhiêu việc không tên cứ xoay tròn nhưng cứ đến tay chị thì lại đậu vào đấy, cứ như có đôi đũa thần trong tay vậy. Nhắc đến chuyện photo tài liệu, tôi chợt nhớ đến cái máy photocopy cổ lỗ sĩ thời ấy, mỗi lần bật lên là run bần bật, kêu o o như bị ai đánh, đã vậy phải lật nắp bỏ từng tờ giấy một vào, kẹt giấy liên tục. Nhưng để hoàn thành tài liệu phục vụ công trình chất cao như ngọn núi nhỏ, chị Tân phải chịu đựng, chăm bẵm cái máy ấy như một đại tiểu thư già cả đồng đánh nhằm đảm bảo tài liệu đầy đủ, kịp thời trong suốt nhiều năm trời.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công việc cũng như yêu cầu khắt khe đối với chính bản thân mình, chị chủ động sắp xếp thời gian học thêm về chuyên môn công việc đang làm, học thêm tin học, ngoại ngữ. Sự kết hợp giữa kiến thức, tâm huyết và trách nhiệm với công việc ở chị đã tạo được niềm tin vững chắc trong lòng mọi người.

Ngoài giới chuyên môn, chị còn là một trong những đoàn viên công đoàn nhiệt tình, tích cực. Các hoạt động như động viên anh em trong quá trình công tác, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc đau ốm, chị đều luôn có mặt. Từ những lời động viên chân thành, ám áp đến những hành động quan tâm tự đáy lòng đã làm rơi nước mắt của nhiều người, trong đó có cả tôi. Hoạt động phong trào, nữ công cũng luôn có mặt chị. Trong các cuộc thi, hoạt động văn hóa thể thao tại đơn vị luôn có chị tham gia và đạt được nhiều giải trong các Hội thi của PTC3 hàng năm như bóng bàn, kéo co, thi nữ công gia chánh..., và đặc biệt là môn bóng bàn, chị đã tham gia và đạt được một số thành tích cao ở bộ môn này.



Đồn nhiều tâm sức, thời gian cho công việc nhưng đối với gia đình, con cái chị không hề lơ lửng. Yêu thương gia đình hết mực, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ nhưng không chiều chuộng con cái vô lý, chị sát sao dạy bảo, vừa làm mẹ vừa làm bạn với con. Tôi nhớ có lần chị kể chuyện bé Thảo, đưa con gái nhỏ

của chị. Ngày ấy, bé đang tuổi học mẫu giáo, bé ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, sao các bạn được mẹ đón về sớm mà sao mẹ chẳng bao giờ đón con sớm vậy mẹ. Con mong được mẹ đón con sớm như các bạn ấy”.

Có em nhỏ nào lại không muốn được mẹ đón về sớm, được mẹ đỡ khi trượt cầu trượt, được mẹ nhẹ nhàng đu đưa cái xích đu, được mẹ mua cho cây kẹo nhiều màu sắc, được mẹ nắm tay tung tăng khắp sân trường... Đó là cả một bầu trời tuổi thơ nhưng đối với 2 con của chị thì chỉ được ngắm bầu trời của bạn mình mà thôi.

Chị rung rung, nghẹn ngào khi nhớ lại cảnh con mình thui thủi ngồi trên xích đu, sân trường nhem nhuốc tối, chỉ còn mỗi con mình với bác bảo vệ trường. Khi có con rồi tôi mới thấm thía được nỗi buồn, sự bất lực của người mẹ và sự thất vọng, mong ngóng của người con. Đơn vị cách xa nhà hơn 20km, chị đâu thể phân thân ra được. Sống xa quê hương, thời gian làm việc của chồng lại quá dày, mọi việc trong gia đình đều một tay chị thu vén, gồng gánh vượt qua mọi khó khăn.

Thấu hiểu được tấm lòng cha mẹ, 2 con của chị rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, không năm học nào mà danh sách khen thưởng các cháu con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập mà thiếu con chị. Giờ đây, 2 cháu cũng đã tốt nghiệp đại học, đã có những bước đầu vững chắc trên con đường sự nghiệp. Đó chính là thành tựu, là một công trình vĩ đại của một người mẹ.

Những năm tháng qua, được đồng hành, được làm việc cùng với chị, đó thật sự là một may mắn vô cùng lớn của tôi. Trách nhiệm, quan tâm, chăm lo, yêu thương và cho đi – đó chính là chị. “Vẻ đẹp từ Tâm” của chị chính là một tấm gương, là nguồn năng lượng tích cực để tôi học hỏi, để phấn đấu hoàn thiện chính bản thân mình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn và xây dựng hình ảnh đẹp của phụ nữ ngành điện chúng ta./.

Tác giả: Lê Thị Kim Hoa

Đơn vị: Truyền tải điện Gia Lai – PTC3

Công đoàn CSTV Truyền tải điện Gia Lai

Chủ tịch

Đào Ngọc Sơn